

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững đã được các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực hưởng ứng tham gia. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận. Qua đó, giúp cho tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 7,46% năm 2016 xuống còn 1,87% năm 2020, dự kiến xuống khoảng 1,5% vào năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020); nhiều xã, thôn đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và ra khỏi danh sách xã đặc thù, xã đặc biệt khó khăn. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên. Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo đã được tăng cường. Các chính sách giảm nghèo được các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, nhiều địa phương có cách làm hiệu quả. Các xã và thôn đặc biệt khó khăn đã được ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện thu nhập thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để đảm bảo cuộc sống theo hướng toàn diện. Hộ thoát nghèo bền vững tiếp tục được động viên, tiếp sức, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn cao hơn mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Hồng, nhất là tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển, khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc của tỉnh còn cao. Công tác rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một số địa phương chưa chính xác do cán bộ rà soát còn nể nang, người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt. Đội ngũ công chức lao động - thương binh xã hội ở cấp xã thường xuyên thay đổi nên khó khăn trong việc tiếp cận địa bàn và nắm bắt chính sách. Nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo còn hạn chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo còn dàn trải, một số chính sách còn mang tính bình quân. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số nơi,

nhất là ở các xã khó khăn, khu vực miền núi về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, quá trình đô thị hóa, chất lượng nguồn nhân lực; đặc biệt, tác động của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục là những thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, đưa công tác giảm nghèo của tỉnh có những bước tiến bộ vững chắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025.

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác, là điều kiện để bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Công tác giảm nghèo phải theo địa chỉ, theo nguyên nhân, theo nguyện vọng và đúng thực chất; không chạy theo thành tích. Có chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên, cải thiện nâng cao mức sống cho nhóm hộ nghèo diện bảo trợ xã hội, nhóm hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng, nhóm hộ có liên kết, theo chuỗi giá trị, các dự án giảm nghèo hiệu quả.

Xã hội hóa công tác giảm nghèo; cần phải huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tạo sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 2/3 so với năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022-2025).

Đến hết năm 2022, phấn đấu 100% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ

trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của trung ương và của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; đồng thời, thực hiện sự phân công rõ trách nhiệm cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo trên từng lĩnh vực cụ thể.

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững; đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động để huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân; nâng cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; giúp cho hộ nghèo nhận thức được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của gia đình, nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể để chỉ đạo, điều hành công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ

máy, cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đảm bảo thống nhất, đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh về nguồn lực, về tổ chức thực hiện cho cấp cơ sở để chủ động tổ chức thực hiện, cấp tỉnh và cấp huyện chỉ phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và giai đoạn 2021 - 2025 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của Chính phủ. Xây dựng đội ngũ rà soát viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực trạng. Thực hiện phương pháp quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo hợp lý, khoa học làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm hộ nghèo, từng khu vực; có biện pháp quyết liệt, cương quyết đối với các hộ có đủ điều kiện tổ chức sản xuất, học tập, lao động nhưng có tư tưởng trông chờ thụ hưởng chính sách. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác giảm nghèo bền vững.

5. Xây dựng, ban hành chính sách đặc thù của tỉnh để cùng với hệ thống chính sách giảm nghèo của quốc gia đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững

Nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng: người cao tuổi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ nghèo bảo trợ xã hội tại cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh.

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người công với cách mạng theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Tăng cường triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; gắn hoạt động tín dụng ưu đãi với các dự án sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

6. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo

Các cấp, các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tiễn gắn với thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường phân cấp cho cơ sở để chủ động lập kế hoạch, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện.

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn. Đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội

Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình làm ăn giỏi, có uy tín trong cộng đồng tham gia để giúp đỡ, hướng dẫn cho người nghèo, hộ nghèo học tập, làm theo từ các mô hình sản xuất, sinh kế hiệu quả; hỗ trợ phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu; xây dựng, triển khai các mô hình về phát triển du lịch nông thôn (du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, sinh thái), phát triển sản phẩm đặc sắc của địa phương hướng tới tiêu chuẩn sản phẩm OCOP... phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội ở từng địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ: đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin cho người nghèo theo quy định của Trung ương và chính sách đặc thù của tỉnh.

8. Huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tăng cường huy động đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ người nghèo, hội viên nghèo do các cấp, các ngành, hội, đoàn thể phát động và hoạt động của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong xã hội tham gia ủng hộ.

Thực hiện hiệu quả các chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư vào các vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện giải quyết việc làm, thu nhập tại chỗ cho người dân.

Tăng cường phối hợp, lồng ghép để sử dụng hiệu quả các nguồn lực huy động trong tổ chức thực hiện dự án, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo, nhất là gắn với hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Hàng năm ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để đảm bảo nhu cầu nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

9. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ theo dõi công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cán bộ ở cấp xã, thôn. Phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên theo dõi, phụ trách để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng; đồng thời, kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả

thực hiện; biểu dương, khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể điển hình, gương mẫu trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của pháp luật cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành những cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thống nhất thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, định kỳ báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở Nghị quyết và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung Nghị quyết.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

NQ/TU.TH.Q

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Thị Thu Hà